

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว พร้อมใจใส่กางเกงไดโนเสาร์ ชูอัตลักษณ์'ลายเมืองขอนแก่น'



พ.ศ.ดร.สมหญิง สอาดโฉม อาจารย์ประจำ วิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นำ กางเกงไดโนเสาร์ต้นแบบจากผลงานออกแบบ และการประกวดของนักศึกษา มาทำการ จัดแสดงและเตรียมจำหน่ายช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่ผ่านมา หลังพบว่ากระแสความ นิยมกางเกงขาสั้น กางเกงแมว และกางเกง ลวดลายต่างๆ ที่สื่อถึงอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ ของแต่ละจังหวัดยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ยิน ใจอย่างมาก

ทำให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิก่อการดี และ อบจ.ขอนแก่น ได้จัดการ ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลายผ้า จ.ขอนแก่น ในชื่อ **"ลายเมืองขอนแก่น"** แยกเป็นลายผ้าและ ลายกางเกง โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจส่งผล งานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

พ.ศ.ดร.สมหญิงกล่าวว่า ทันทีที่คณะ ประกาศการประกวดออกไปมีนักศึกษาส่งผล งานจำนวนมาก ภายใต้กรอบแนวคิดคือผ้าลาย เมืองขอนแก่นและดึงเอาอัตลักษณ์ที่สื่อถึงความ เป็นขอนแก่นมาสร้างสรรค์ออกเป็นผลงาน ทั้งยังคงมีการนำนักศึกษาของพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ

ไดโนเสาร์ภูเวียง และวัดไชยศรี ซึ่งเป็น 2 พื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนขอนแก่น ทั้งในเรื่องของการชูดค้นพบไดโนเสาร์ลาย พันธุ์ใหม่ที่ขอนแก่นมากถึง 5 สายพันธุ์, ฮูป แต้้ม และศิลปวัฒนธรรมของวัดไชยศรี ซึ่ง ทั้งหมดนี้ นักศึกษาได้นำมาออกแบบและกลาย มาเป็นกางเกงไดโนเสาร์ที่สวยงามรับเทศกาล สงกรานต์รวม 3 รูปแบบ

พ.ศ.ดร.สมหญิงกล่าวอีกว่า รูปแบบกางเกง ไดโนเสาร์ที่ถือเป็นคอลเล็กชั่นใหม่ ได้เข้าสู่ กระบวนการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยคณะ ไม่ ได้ว่าจ้างหรือส่งไปให้ต่างประเทศผลิตเพื่อ ลดต้นทุน ซึ่งกางเกงไดโนเสาร์ดังกล่าวจัด เป็นการนำนวัตกรรมสู่พาณิชย์กรรม โดยมีเนื้อ ผ้า นุ่ม เบา เย็นสบาย สีสดใส โดยมีการนำ เทคโนโลยีนาโน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มา ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เราต้องการสร้างราย ได้ให้กับชุมชนและเกิดการหมุนเวียนในพื้นที่ เพราะเมื่อมีการจ้างงาน ก็จะมีรายได้เกิดขึ้น กับชุมชน ซึ่งกางเกงไดโนเสาร์ลายใหม่จาก ผลงานของนักศึกษานั้นจะออกมาจำหน่าย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบฮาร์ดคอร์ส ที่ เป็นการออกแบบแนวมินิมอลจากกระดูก

ไดโนเสาร์ ในเขตสีขาวและสีดำ, ลายฮูปแต้้ม ที่บรรจุลวดลายของวัดไชยศรีและไดโนเสาร์ 5 สายพันธุ์ของขอนแก่น ด้วยรูปแบบสีฟ้าสดใส และลายไดโนเสาร์ภูเวียงสิรินธรเน่ ไดโนเสาร์ ลายพันธุ์แรกที่ค้นพบที่ขอนแก่น ที่จัดทำเป็น สีเหลือง, สีส้ม และสีม่วง

"นอกจากนี้ลายไดโนเสาร์ ยังคงมีการจัด ทำเป็นกระเป๋าสะพาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าการ นำเอาอัตลักษณ์ของเมืองมาถ่ายทอดเป็น ลวดลายประจำถิ่นที่สวยงาม ผสมผสานกับการ ออกแบบและแนวคิดที่มาจากจินตนาการของ นักศึกษาสามารถที่จะต่อยอดให้ถูกนำไปพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชนได้อีกด้วย"

น.ส.ขวัญชนก ไกลกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มข. กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดการ ออกแบบครั้งนี้ โดยแนวคิดที่ได้มาจากการ ลงพื้นที่ที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร์ภูเวียงและ การชมความสวยงามของฮูปแต้้มและลิม อีสานที่วัดไชยศรี จนวนาภาพแห่งจินตนาการ ด้วยการนำไดโนเสาร์ 5 สายพันธุ์ที่ค้นพบ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 21 เมษายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16842

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 106.31 Ad Value: 127,572

PRValue (x3): 382,716

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สงกรานต์ถิ่นชนชาวน้ำเหนียว พร้อมใจใส่กางเกงโดโนเสาร์ ชูอัตลักษณ์'ลายเมืองขอนแก่น'



เกิดจากแนวคิดของตนเองผสมผสานกับสาขาวิชาที่เรียนและดึงเอาอัตลักษณ์ทั้งหมดมาเป็นลวดลายกางเกง

“จนวันนี้ลายผ้าที่ออกแบบมานั้น ได้ถูกต่อยอดเชิงพาณิชย์และจัดทำเป็นกางเกงและกระเป๋าสวยงาม ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสินค้าประจำถิ่นให้กลายเป็นสินค้าซอฟต์แวร์ที่หลายคนกำลังพูดถึง และต้องการที่จะได้มาสวมใส่ในขณะนี้เป็นอย่างมากอีกด้วย”

นายธีระศักดิ์ ธิมาวุฒันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า อีกหนึ่งความสนใจของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวปีนี้คือคนขอนแก่น ล้วนพร้อมใจที่จะใส่กางเกงโดโนเสาร์ กางเกงอัตลักษณ์ของจังหวัดมาเล่นน้ำสงกรานต์กัน ซึ่งเรียกได้ว่ากระแสกางเกงประจำจังหวัดซึ่งขอนแก่น มีการออกแบบและจัดทำทั้งในส่วนของภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นขณะนี้เชื่อว่าหลายคนมีกางเกงโดโนเสาร์ที่สวยงามและรุ่น

ต่างๆ ที่พร้อมจะใส่มาประชันกันแบบยกทีม

“เมื่อกางเกงโดโนเสาร์มาเล่นน้ำสงกรานต์กันจำนวนมากแล้ว เชื่อว่าคนขอนแก่นก็อยากที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใส่กางเกงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่กำลังเป็นกระแสและเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เรียกได้ว่าน่าที่จะทำเบตเทิลกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ กางเกงช้าง, กางเกงแมว, กางเกงลิง, กางเกงปูม่วง, กางเกงทุเรียน, กางเกงปลาหรือกางเกงของจังหวัดต่างๆ ที่คนแต่ละจังหวัดจะใส่มาประชันมาสร้างสีสัน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะและเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น ตลอดทั้ง 3 วันเต็มแบบสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

มะลิวรรณ ปรีดาพันธ์ุ์